



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) โดยขอยกเลิก ประกาศฯ ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทั้ง 2 ฉบับ	อนุมัติ
2	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการ-ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) โดยเพิ่มเติมค่าธรรมเนียม การศึกษาฯ สำหรับภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท	อนุมัติ
3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้เงินรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ภาควิชาฝ่ายละกึ่งหนึ่ง	อนุมัติ
		♦ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 208351 การถ่ายโอน ความร้อน 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
4	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำร่าง ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่าฯ ข้อ 3.2 ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยให้ระบุ ให้ชัดเจนในกรณีที่นิสิตที่เป็น corresponding author ให้ระบุ ดันสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไว้ด้วย และมอบให้หัวหน้า-สำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย พิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง
5	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. วิทยาเขตกำแพงแสนฯ	ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการรับสมัครเพื่อคัดเลือก นักเรียนของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6	คณะกรรมการพัฒนา- โครงการสหกิจศึกษาฯ	ขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนิสิตเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการพัฒนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 เฉพาะนิสิตในสังกัดคณะ ที่ไม่ได้บรรจุรายวิชา สหกิจศึกษาในหลักสูตร	อนุมัติ
7	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2549 โดยขอยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540	มีมติให้ถอนเรื่อง เพื่อให้กองยานพาหนะฯ นำร่างประกาศฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการนำรถผ่านเข้าออกบริเวณมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขต บางเขน พ.ศ. 2549 ไปพิจารณาทบทวนดังนี้ 1. ให้เขียนคำจำกัดความของ "ผู้ปฏิบัติงาน" ให้ชัดเจน 2. ควรให้ระเบียบนี้สามารถบังคับใช้ในระดับหน่วยงานได้ด้วย
8	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	ขออนุมัติกำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
9	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่	การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีการนำหลักสูตรไปใช้ต่างวิทยาเขต	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. กรณีการนำหลักสูตรไปใช้ต่างวิทยาเขต หรือนำไปเปิดสอน โครงการพิเศษ เป็นการนำหลักสูตรเดิมที่ได้รับอนุมัติจากสภา- มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คนแล้วตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร เพิ่มขึ้นอีก 5 คน และไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะ- กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เนื่องจากการบริหารจัดการ ภายใน 2. กรณีที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ เสนอขออนุมัติดังกล่าว ข้างต้น มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งประเด็นที่ถูกต้อง คือ โครงการ จัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ ไม่มีอาจารย์ประจำ จึงประสงค์ที่จะจ้างอาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นอาจารย์ ประจำทำหน้าที่สอนและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ จ้างอาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นอาจารย์ ประจำทำหน้าที่สอนและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ และมี ข้อสังเกตว่า การจ้างอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นอีก 5 คนนั้น อาจารย์ ประจำตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะต้องผลิตผลงานทางวิชาการให้ มหาวิทยาลัยตามสัดส่วนด้วย
10	สำนักทะเบียนและประมวลผล	ขออนุมัติเลื่อนวันสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2548 - เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 และวันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นวันสอบ A-Net ซึ่งตรงกับวันสอบไล่ของ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงการ คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นระบบ Admission ซึ่งมีการสอบ A-Net เป็นครั้งแรก จึงมีมติอนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)	สำนักทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัย และได้สอบถามมายังมหาวิทยาลัยฯ ว่าสามารถเลื่อนวันสอบได้หรือไม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้แจ้งมาว่า มีมติจำนวนมากได้ขอเลื่อนวันสอบไล่ที่ตรงกับการสอบ A-Net ออกไป 2 วัน	
11	คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติใช้หลักสูตรของภาควิชาพลศึกษา และภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
12	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ ศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการฯ บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
13	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรมเกษตร	
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 053302 เทคโนโลยีการบรรจุอาหาร 1(1-0) หน่วยกิต เป็นวิชาบริการ สำหรับเป็นวิชาเฉพาะบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ◆ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขออนุมัติเปิดรายวิชา 054402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 2(2-0) หน่วยกิต เป็นวิชาอื่น ๆ หมวดวิชาเลือก สำหรับนิสิตนอกภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
14	คณะมนุษยศาสตร์	◆ ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี	อนุมัติ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
15	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 9) รวม 260 คน	
16	วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์	ขออนุมัติยกฐานะวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ขึ้นเป็น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
17	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	อนุมัติ
18	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	ที่ประชุมรับทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 (ต่อ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในการเตรียมการข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลการวิจัย ควรเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และมอบ รองฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นฐานในการจัดทำข้อมูล
19	คณะกรรมการตรวจประเมินฯ	รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคณะ และวิทยาเขต ประจำปี 2548 1.คณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 2.คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 3.คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2548 4.คณะสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 5.วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 6.วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13–16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สำหรับในระดับมหาวิทยาลัยของคณะวิชากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1.วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4, 26 – 27 ตุลาคม และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม และ 3, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 4.คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม และ 8, - 9, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 5.คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม และ 16 – 17, 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

